



ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ (ชลบุรี)

ตามประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ (ชลบุรี) โดยประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งช่างสำรวจ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า และตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 20/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันเกินกว่ายี่สิบคน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดกิจกรรมและสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ

กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ (ชลบุรี) พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามนัยคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีข้างต้น จึงขอเลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า และตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามประกาศข้างต้นออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จะคลี่คลายหรือพ้นไป ทั้งนี้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ (ชลบุรี) จะแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ (ชลบุรี)

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้